



ที่ สป ๐๐๐๘/ปคจ.สป ๑

ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุทธิภิรมย์ สป ๑๐๒๗๐

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้อนุมัติให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการอบรมตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๕ หัวข้อหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคคอตีบหวัดแอฟริกาในสุกร โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนบุคลากร (ข้าราชการและพนักงานราชการ) ทั้งหมดของหน่วยงาน นั้น

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดการอบรมในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา รอบที่ ๑/๒๕๖๕ สำเร็จตามตัวชี้วัดที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้ จึงขอให้ท่านสั่งการให้ปศุสัตว์อำเภอ แจ้งผู้มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ เข้ารับการอบรมฯ และสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และอุปกรณ์ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบการเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมยศ ปราณอุดมรัตน์)
ปศุสัตว์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๒๓๘๔ ๗๕๓๐

โทรสาร ๐ ๒๗๕๕ ๘๖๘๘

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อ "“หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคคอตีบหวัดแอฟริกาในสุกร”"

ตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา รอบ ๑/๒๕๖๕

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายแก่นเพชร เนียนแนบ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ
๒	นายอลงกรณ์ บุญนันท์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ
๓	นางสาวจิตาภา เหลืองอร่าม	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ
๔	นางสาวอาภานันท์ แซ่หลิว	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ข้าราชการ
๕	นางรัตนลักษณ์ จำปาขีด	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ข้าราชการ
๖	นายวุฒิพงศ์ สมิตินันท์	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ
๗	นายภาณุวัฒน์ อนันต์รักษ์	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ข้าราชการ
๘	นางสาวสุพัตรา สามารถกิจ	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ข้าราชการ
๙	นายสุเทพมงคล พันธุ์พลักษณ์	ปศุสัตว์อำเภอ	ข้าราชการ
๑๐	นายสาธิต กาเจริญ	ปศุสัตว์อำเภอ	ข้าราชการ
๑๑	นายสถาปนิก นาคยา	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	ข้าราชการ
๑๒	นางสาวจุไรรัตน์ เหมือนทอง	เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	พนักงานราชการ
๑๓	นายมงคล ก้อนทอง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ
๑๔	นายจรัส โพธิ์จักร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ
๑๕	นายยุทธพันธ์ พวงมะเทศ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ
๑๖	นางสาวสุดารัตน์ ตูพลา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ
๑๗	นางสาววารารณ์ ขนานไพโร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ
๑๘	นายสุรศักดิ์ พลปัญญา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ
๑๙	นางสาวบุษบงก์ ไสภา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ
๒๐	นางสาววิลาวัลย์ จันทสอน	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	พนักงานราชการ
๒๑	นางสาวพรรณนิภา ช่วยปัด	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ
๒๒	นางสาวสุรียา รสจันทร์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ
๒๓	นางสาวสิริวิมล ปิ่นจันทร์	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ